
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
วันจันทร์ที ่27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 
ผู้มาประชุม 

1) นายเสน่ห์  บุญน้อย  ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
2) นายวีรพล  สุทธิเพชร ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
3) นายสกลศักดิ์  ทองเหลือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นางสาวบุณยานุช  ทองลิ่ม  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายนพพร       ชนะภัย  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายสมพร  ปานเพชร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายนิกร   ทองลิ่ม  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ 
8) นายเลอโดม  หันหวล  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 
9) นายนพดล  นพฤทธิ์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ 
10) นายสมญา  นพฤทธิ์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ 

     11) นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ 
     12) นายสมชาย        ชูเหล็ก  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2  
 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสวัสดิ์  ตันเก่ง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก 
2) นายชาตร ี  หลีเจี้ย  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก 
3) นายสิริธร  บัวแก้ว   ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก 
4) นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชฐ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก 
5) นายธีระวุฒิ  แสงสว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
6) นางประทิพย์  ศรีสมทรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
7) นายสามารถ    ภักดีรัตน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8) นายประจิม           ถั่วทอง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
9) นายสมหมาย  บุญลอย  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
10) นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
      นายเสน่ห์ บุญน้อย    บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4     
     มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักมาประชุม ๑2 ท่าน จากจำนวนสมาชิก
     สภาฯ ทั้งหมด ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุม
     และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

       นายเสน่ห์ บุญน้อย    - ไม่มี-   
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก       

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ 
สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 2564 เมื ่อวันจันทร์ที ่ 22 พฤศจิกายน 
2564 

      นายเสน่ห์ บุญน้อย  สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบและได้จัดทำสำเนา
รายงานการประชุมส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ได้มีโอกาสตรวจดู
ก่อนเวลาประชุมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำ
ในรายงานการประชุมขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีผมจะขอมติของที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็น
ควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โปรด
ยกมือครับ 

      นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ยกมือ 12 ท่านครับ 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 

มติที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลคึกคักมีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
(เห็นชอบและรับรอง จำนวน 12 เสียง / ไม่เห็นชอบและไม่รับรอง – 
เสียง/ งดออกเสียง – เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

      นายเสน่ห์ บุญน้อย  ในระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

       นายเสน่ห์ บุญน้อย    ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  พิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มีนะครับ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  ตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (สำนักปลัดเทศบาล) 
      ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร ญัตติรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   ขอมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงให้สภาเทศบาลฯ 
ทราบ 

นายสามารถ  ภักดีรัตน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และคณะผู้บริหาร ผมนายสามารถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมาย เรื่อง รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้              
บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ประกอบกับข้อ 
30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนในท้องถิ ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่ว ันที ่ผ ู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามเอกสารที่ได้
แนบในวาระการประชุม งานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัด ได้จัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล
คึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รายงานต่อนายกเทศมนตรี 
นายกก็ได้นำเรียนต่อสภาให้ได้รับทราบ ในส่วนของรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสาร ทั้งนี้ในส่วนของการรายงานผลสภาก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อแนะนำในการติดตามและประเมินผลแผนเพื่อให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนได้ปรับปรุงในการติดตามและประเมินผลแผนในปีถัดไป
ได้ด้วย ขอนำเรียนเพื่อทราบ ขอบคุณครับ 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ โครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment 
System) หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (กองคลัง) 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ โครงการ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) 

หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (กองคลัง)  
 ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทกุท่าน ผม นายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร ญัตติเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบรับ
โอนสินทรัพย์ โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water 
Treatment System) หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขอ
มอบให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงให้สภาเทศบาลฯ ทราบ 

นางประทิพย์  ศรีสมทรง  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก คณะ  
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางประทิพย์ 

ศรีสมทรง ผู ้อำนวยการกองคลัง ด้วยอำเภอตะกั ่วป่าได้มีหนังสือ ที ่ พง 
0418.6/3044 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนสินทรัพย์โครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) 
หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า ได้รับ
จัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจ
ของรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water 
Treatment System) หมู่ที ่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
เป็นเงินงบประมาณ 3,293,500 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้โครงการก่อสร้างระบบประปาดังกล่าวได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากที่ตั้งของโครงการอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลคึกคัก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และมีความสะดวกในการ
บริหารจัดการ รวมถึงการรับผิดชอบในการดูแลรักษา อำเภอตะกั่วป่าจึงจะ
ส่งมอบโครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water 
Treatment System) หมู่ที ่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
ให้กับเทศบาลตำบลคึกคัก ซึ่งรายละเอียดของโครงการก็ปรากฏตามหนังสือ
ที่แนบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กวาดถางปรับหน้าดิน วางถังแล้วเสร็จ 
2. งานทดสอบการรับน้ำหนักของดินแล้วเสร็จ 
3. งานเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ (ในกรณีท่ีต้องตอกเสาเข็ม) 
4. งานก่อสร้างฐานราก POG SIZE M แล้วเสร็จ 
5. งานติดตั้งห้องระบบสูบน้ำอเนกประสงค์และตู้ควบคุมอัตโนมัติ 
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พร้อมระบบแล้วเสร็จ 
6. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมอัตโนมัติพร้อมระบบแล้ว 

เสร็จ 
7. งานติดตั้ง ACFS ขนาด POG M แล้วเสร็จ 
8. งานติดตั้ง SFX ขนาด POG M แล้วเสร็จ 
9. งานติดตั้งรั้วและประตูของ POG ขนาด M ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
10. งานประสานระบบไฟฟ้าภายในแล้วเสร็จ 
11. งานเชื่อมระบบท่อจ่ายน้ำประปาแล้วเสร็จ 
12. งานประสานท่อระหว่างระบบ PnP SFX และระบบ ACFS ทั้ง 

หมดแล้วเสร็จ 
13. งานทาสี เก็บตกแต่ง งานประสานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 
14. ทดสอบระบบการใช้งานต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมปรับแต่ง 

บริเวณให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาด
เรียบร้อย ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย   

 ซึ่งการรับโอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 การรับมอบพัสดุที่มีผู้
อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่ากรณีที่มีผู้ อุทิศ
พัสดุ ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ครอบครองดูแลพัสดุนั้นการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุนั้นหรือสิ่งนั้นๆ
ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว
จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุต่อไปนะคะ 
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทาง
กองช่างได้คะ เรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบ ขอบคุณคะ  

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.2 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ โครงการก่อสร้างระบบผลิต

ประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) หมู่ที ่ 6 ตำบล
คึกคัก อำเภอตะกั ่วป่า จังหวัดพังงา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับโอนสินทรัพย์ โครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) 
หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โปรดยกมือขึ้นครับ 

 นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ยกมือ 12 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
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มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติเห็นชอบให้รับโอนสินทรัพย์ โครงการ
ก่อสร้างระบบผลิตประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment 
System) หมู่ที่ 6 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ 12 เสียง /ไม่เห็นชอบ – เสียง/ งดออกเสียง - 
เสียง 

 5.3 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า 
กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาล
ตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 725,200.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อวัสดุ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่

เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 725 ,200.-บาท (เจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า เทศบาลตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 725 ,200.-บาท (เจ็ด
แสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง
ให้สภาเทศบาลฯ ทราบ  

นายประจิม ถั่วทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการทุกท่าน ผมนายประจิม ถั ่วทอง ผู ้อำนวยการกองช่าง เอกสาร

ประกอบได้แจกจ่ายให้ที่ประชุมทราบแล้ว โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า เทศบาล
ตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด 
งบประมาณ 725,200.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ตามที่ประชาชนได้แจ้งความเดือนร้อน ขออนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบล
คึกคัก ให้ดำเนินการซ่อมแซมและเพิ ่มไฟฟ้าสาธารณะเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับเทศบาลตำบลคึกคักได้ดำเนินการอุดหนุนโครงการงานก่อสร้าง
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือเพ่ิมจำนวน 12 สายซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการอุดหนุนงบประมาณในครั ้งนั ้นไม่รวมถึงการจัดหาดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ และการไฟฟ้าได้แจ้งมายังเทศบาลเพื่อให้จัดหาโคม 131 โคม 
เทศบาลตำบลคึกคักจึงเสนอโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า เทศบาลตำบลคึกคัก ตาม
รายการคุณลักษณะเฉพาะที ่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 
725,200.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับรายการ
ที่จะจัดซื้อตามรายละเอียดสรุปรายการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง เทศบาล
ตำบลคึกคัก ดังนี้ 

1. โคมไฟถนนอลูมิเนียม 2x40 จำนวน 200 ชุด 
2. กิ่งไฟถนนกัลวาไนซ์ 2 m x 1.5 นิ้ว (แบบการไฟฟ้า) จำนวน  

200 อัน 
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3. ขาจับกิ่งไฟถนนกัลวาไนซ์แบบปรับได้ 1.5 นิ้ว จำนวน 200 
ตัว 

4. น็อตชุบกัลวาไนซ์ M16x10 นิ้ว จำนวน 300 ตัว 
5. น็อตชุบกัลวาไนซ์ M16x12 นิ้ว จำนวน 100 ตัว 
6. แหวนสี่เหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ จำนวน 450 อัน 
7. คาร์ทริจด์ฟิวส์ E27 25 A จำนวน 220 ชุด 
8. ลูกฟิวส์กระเบื้อง E27 6 A จำนวน 220 ลูก 
9. สายไฟ VCT 2x2.5 sq.mm. จำนวน 10 ม้วน 
10. สายไฟ THW-a 1x25 sq.mm. จำนวน 5 ม้วน 
11. หลอด LED T8 18W. 2,100 lm 50,000 hr จำนวน 500  

หลอด 
12. คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ H-Type 25-50 แยก 2.5-6 sq.mm.  

จำนวน 500 ตัว 
 13.มีดปอกสายไฟหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด 
 14.คีมอเนกประสงค์ (จับ/ตัด) 7 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 
 15.คีมปากเฉียง 6 นิ้ว จำนวน 4 ชุด 
 16.คีมตัดสายเคเบิ้ล-สายไฟ 60 sq.mm.  จำนวน 2 ชุด 
 17.คีมย้ำคอนเนกเตอร์ แบบ H ด้ามจับกันไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด 
 18.กริ๊ปดึงสายไฟ ขนาด 1 Ton จำนวน 2 ชุด 
 19.สว่านไร้สาย Multifunction พร้อมอุปกรณ์แบตเตอรี่และชุด
ดอกสว่าน จำนวน 2 ชุด รวมเงิน 677,760 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT เป็นเงิน 7% 47,443.20 
บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมรายการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้า เป็นเงิน 725,200 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
สำหรับรายการที่จะจัดซื้อคุณลักษณะวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้านหลัง ทั้งนี้
ขั้นตอนทั้งหมดจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือ
กลั่นกรองอีกคราวหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.3 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง เทศบาล

ตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด 
งบประมาณ 725,200.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)               
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  

นางประทิพย์  ศรีสมทรง  ขออนุญาตค่ะท่านประธาน  ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างค่ะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง สว่านมือกับสว่านไฟฟ้าไร้สายของผู้อำนวยการกองช่างตัวเดียวกันมั ้ยคะ  

เพราะสว่านมือจะอยู่ในวัสดุก่อสร้าง จะใช้เฉพาะงานไฟฟ้าใช้มั้ยค่ะ 
นายประจิม ถั่วทอง  ขออนุญาตชี้แจงครับ ตัวนี้เป็นสว่านมือนะครับเพ่ือดำเนินการบนเสา 

ผู้อำนวยการกองช่าง   ไฟฟ้าไม่ได้เสียบไฟฟ้าไม่ใช่สว่านไฟฟ้านะครับ ใช้เฉพาะงานไฟฟ้าคนละตัว 
กับวัสดุก่อสร้างครับ 
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นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.3 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง เทศบาล

ตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด 
งบประมาณ 725,200.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)               
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  

   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อ
วัสดุไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 725 ,200.-บาท (เจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 

 นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ยกมือ 12 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซื้อวัสดุ
ไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 725,200.-บาท (เจ็ดแสนสอง
หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 12 เสียง 
/ไม่อนุมัติ – เสียง/ งดออกเสียง - เสียง 

5.4 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 
118 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตามรายการและคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-บาท  
(สามล้านสองแสนสี่หม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพ่ิมประ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด

ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 118 ชุด 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั ้ง ตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-บาท  (สามล้านสอง
แสนสี่หมื่นแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อ
โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 
วัตต์ จำนวน 118 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตามรายการและ
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-
บาท  (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) สืบเนื่องจากตำบล
คึกคักเป็นเมืองท่องเที่ยว และแสงสว่างไม่เพียงพอทุกๆซอยผมได้สำรวจแล้ว
เนื่องจากโคมไฟเก่าใช้มาหลายปี แสงสว่างไม่เพียงพอ บ้านเรือนก็เพิ่มขึ้น
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ตั้งแต่ซอยบางหลาโอนหรือซอยตาเทียน ซอยนางทอง ซอยเนินทอง ซอย
ชายทะเลบางเนียง ซึ่งจะเสนอสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพื้นที่ตำบล
คึกคักเพื่อให้มีแสงสว่าง และขอมอบให้ผู ้อำนวยการกองช่างชี้แจงให้สภา
เทศบาลฯ ทราบ  

นายประจิม ถั่วทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการทุกท่าน ผมนายประจิม ถั ่วทอง ผู ้อำนวยการกองช่าง ขอชี ้แจง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟ
ถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ 
จำนวน 118 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั ้ง ตามรายการและ
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-
บาท  (สามล้านสองแสนสี ่หม ื ่นแปดพันห้าร ้อยบาทถ้วน) (กองช ่าง)                       
ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติมจากท่านนายก เนื่องจากจังหวัดพังงาได้มีนโยบาย
เปิดเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามหนังสือสำนักงานการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพังงา ด่วนที่สุดที่ พง 0004/ว565 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวจังหวัดพังงาประจำปี 2565 อีกทั้งสถานีตำรวจภูธรเขาหลักได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตามมาตรการโครงการ KHAOLAK SMART 
SAFETY ZONE 4.0 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เขาหลัก
เป็นพื้นที่นำร่องโดยขอให้ทางเทศบาลดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด และ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเร่งด่วน เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางกองช่างได้สำรวจและรวบรวม
ข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก โดยถนนสายหลัก เขต
ชุมชน พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม  หมู่บ้าน รวมทั้งจุดเสี่ยงทางโค้ง ทาง
แยก ปรากฏว่ามีโคมไฟแสงสว่างทั้งหมดจำนวน 1,160 โคม แยกเป็น 

- โคมสปอร์ตไล 250 วัตต์ จำนวน 1 โคม  
- โคม LED 20 วัตต์ จำนวน 44 โคม  
- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ จำนวน 1,082 หลอด  
- โคมLED 40 วัตต์ จำนวน 236 โคม  
- โคมLED 35 วัตต์ จำนวน 81 โคม  
- หลอดแสงจันทร์ 125 วัตต์ จำนวน 145 หลอด  
- หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์ จำนวน 111 หลอด  

ข้อมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ของกองช่าง ดังนั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น
จำนวนมาก ไฟฟ้าสาธารณะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาการก่ออาชญากรรม รวมถึง
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราว ทำร้ายร่างกาย อีกทั้งโครงการดังกล่าว
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้ได้มาตรฐานความ
สว่างของถนน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มอายุการใช้งานโคมไฟ ลดขยะที่
เป็นพิษและสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรจากค่าใช้จ่ายหน่วยไฟไม่เกิน 10 ที่มี
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แนวโน้มสะสมสูงขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
เพิ่มเติม โดยไม่เกินโควต้าการใช้ไฟพิจารณาจากส่วนที่ไม่เกิน 10% ที่มี
แนวโน้มสะสมสูงขึ้น  

การดำเนินการของโครงการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจจะจัดทำ
กิจการใดๆ ในเขตเทศบาลโดย (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
โดยวิธีอื ่น สำหรับรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะ
เทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื ้อโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั ้ง ดูตามใบสรุป
รายการจัดซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั ้ง ใบหน้าจะเป็นใบรวม ผมจะ
อธิบายไปทีละสาย ดังนี้ 

สายที่ 1 หมู่ที ่ 3 ซอยถนนสายตัดใหม่ เดิม 22 โคม สำรวจใหม่
เพื ่อให้ค่าแสงสว่างเพียงพอ โคมไฟ LED 60 วัตต์ 6,500K 220 โวลต์ 
จำนวน 37 โคม 

สายที่ 2 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านไทยใหม่ เดิม 16 โคม สำรวจเพิ่มเติม 
โคมLED 60 วัตต์ 6,500K 220 โวลต์ จำนวน 27 โคม  

สายที่ 3 หมู่ที่ 3 ซอยชายทะเลคึกคัก เดิม 66 โคม ติดตั้งเพิ่ม โคม
LED 60 วัตต์ 6,500K 220 โวลต์ จำนวน 98 โคม  

สายที่ 4 หมู่ที ่ 7 ซอยนางทอง รวมถึงเลียบชายทะเล โคม LED 
150 วัตต์ 6,500K 220 โวลต์ จำนวน 46 โคม 

 สายที่ 5 หมู่ที่ 5 ซอยน้ำตกโตนช่องฟ้า เดิม 29 โคม ติดตั้งเพ่ิม
โคม LED 60 วัตต์ จำนวน 70 โคม 

สายที่ 6 หมู่ที่ 5 ซอยชายหาดบางเนียงและบางเนียงซอย 1 เดิม 
52 โคม ติดตั้งเพิ่มโคม LED 150 วัตต์ จำนวน 72 โคม 

สายที่ 7 หมู่ที่ 7 ซอยบางหลาโอน เดิม 26 โคม ติดตั้งเพ่ิมโคม LED 
60 วัตต์ จำนวน 47 โคม 

สายที่ 8 หมู่ที่ 5 ซอยปากคลองบางเนียง ถนนเลียบคลองบางเนยีง
และสายแยกปากคลองบางเนียง โคม LED 60 วัตต์ จำนวน 67 โคม 

สรุปรายการจัดซื ้อโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั ้ง จำนวน 12 
รายการ 

1. โคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ แสงขาว จำนวน 118 โคม 
2. โคมไฟ LED ขนาด 60 วัตต์ แสงขาว จำนวน 346 โคม 
3. กิ ่งโคมกัลป์วาไนท์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ ้ว ยาว 2 เมตร 

จำนวน 149 อัน 
4. ขาจับกิ่งโคมแบบปรับโยกได้ จำนวน 149 อัน 
5. น็อตเสาแบบการไฟฟ้า 14 นิ้ว จำนวน 298 ตัว 
6. แหวนรองแบบเหลี่ยม จำนวน 298 ตัว 
7. PG ต่อสาย จำนวน 882 ตัว 
8. สลิปต่อสายขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 882 ตัว 
9. สาย VCT 2x1.5 Sq.mm. จำนวน 1,764 ตัว 



๑๑ 

 

10. เทปละลายพันสายไฟ ม้วนใหญ่ จำนวน 18 ม้วน 
11. คาร์ทริกฟิวส์ จำนวน 464 ชุด 
12. ค่าแรงติดตั้งโคมและงานรื้อขนเก็บโคมเดิม จำนวน 464 ชุด 

ทางผู้รับจ้างจะดำเนินการถอดของเดิมนำมาเก็บและติดตั้งใหม่ รวมค่าวัสดุ/
แรงงาน 3,036,006 บาท (สามล้านสามหมื ่นหกพันหกบาทถ้วน) ค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% จำนวน 212,520.42 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
ห้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง 
3,248,500 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบล 

คึกคัก ขอนำเรียนเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการกองช่าง โคมไฟที่เก่าโคมใดยัง
ใช้ได้เราก็ยังใช้อยู ่ ตัวใดยังใช้ได้ถอดมาจะนำไปเสริมดวงที ่แสงสว่างไม่
เพียงพอ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.4 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า

สาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 
วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 118 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั ้ง ตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบล
คึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-บาท  (สามล้านสองแสนสี่หมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ เชิญครับ 

นายนพดล นพฤทธิ์    ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ เทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ มีชาวบ้านแจ้งมาว่าซอยทรอปิคานา ตอนนี้ไฟฟ้า

ไม่มีใช้ ถ้ามีไฟฟ้าไปเสริมควรไปเสริมที่ซอยทรอปิคานาด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    กราบเร ียนท ่านประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ห ัวหน ้าส ่วน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบล 

คึกคัก ผมได้วางแผนไว้แล้วว่าเมื่อถอดไฟออกแล้วจะนำไปใส่ที่ซอยทรอปิคา
นาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเลอโดม หันหวล  ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายเลอโดม หันหวล สมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 เทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ไปที่ซอยทรอปิคานา
     ผมฝากให้ไปติดตั้งท่ีจอดเรือ ด้วยนะครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.4 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า

สาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 
วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 118 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตั ้ง ตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบล
คึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-บาท  (สามล้านสองแสนสี่หมื่น
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แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีก
หรือไม่ครับ (ไม่มี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 118 
ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3,248,500.-บาท  (สามล้านสอง
แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 

 นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ยกมือ 12 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลคึกคัก จัดซื้อโคมไฟถนน LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 346 ชุด และ 150 วัตต์ จำนวน 
118 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ตามรายการและคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 3 ,248,500.-บาท  
(สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอก
ฉันท์ อนุมัติ 12 เสียง /ไม่อนุมัติ – เสียง/ งดออกเสียง – เสียง 

5.5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อมาตรวัดน้ำ 2 
ชั ้น ขนาดเส้นผ่าศ ูนย์กลาง ½ น ิ ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการ
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96,300.-
บาท (เก้าหม่ืนหกพันสามร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 2  
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการคุณลักษณะ

เฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-บาท (เก้าหมื่น
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) (กองช่าง) เชิญท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 2 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 
ชุดตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 
96,300.-บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)  เนื่องจากมาตรวัดน้ำของ
เราใช้มา 10 กว่าปีแล้ว บางบ้านน้ำขึ้นเกิน บางบ้านน้ำไม่ขึ้นเลย มีปัญหาใน
การจัดเก็บค่าน้ำประปาซึ่งเก่ามากแล้วจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมซื้อมาตรวัดน้ำมาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ขอมอบให้ผู้อำนวยการกอง
ช่างชี้แจงให้สภาเทศบาลฯ ทราบ  

นายประจิม ถั่วทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการทุกท่าน ผมนายประจิม ถั ่วทอง ผู ้อำนวยการกองช่าง ขอชี ้แจง

เพิ่มเติมญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อมาตรวัดน้ำ 2 
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ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการคุณลักษณะ
เฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-บาท (เก้าหมื่น
หกพันสามร้อยบาทถ้วน) ที่ติดตั้งเดิมเป็นมาตรวัดน้ำชั้นเดียว แต่ที่จะติดตั้ง
ใหม่เป็นแบบเดียวกับที่จัดทำที่ซอยตาเชย เป็นมาตรวัดน้ำทองเหลืองสองชั้น 
มีแม่เหล็กป้องกันการดูดเพื่อลดความละเหยของมาตรน้ำ สรุปรายการจัดซื้อ
มาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุด ชุดละ 
900 บาท รวม 90,000 บาท (เก้าหมื ่นบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ ่ม 7% 
จำนวน 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมรายการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 
เป็นเงิน 96,300 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.5 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสม จัดซื ้อมาตรวัดน้ำ 2 ชั ้น ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-บาท (เก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
เชิญครับ  

นายเลอโดม หันหวล  ขออนุญาตครับท่านประธาน เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ผมนาย  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 เลอโดม หันหวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 ขอสอบถามว่า

มาตรวัดน้ำที่จะซื้อมานี้แก้ไขปัญหาตรงไหน และใช้งานอย่างไร ขอบคุณครับ 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    ขออนุญาตครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้า

ส่วนนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาตรี หลีเจี้ย รองนายกเทศมนตรี 
ตำบลคึกคัก จากที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนถามเรื่องการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ ซึ่ง
ตามที่เทศบาลตำบลคึกคักได้มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำหลายปีแล้ว เป็นการ
จัดซื้อเพื่อติดตั้งให้กับประชาชน แต่เนื่องจากมาตรวัดน้ำที่เราใช้มีอายุการใช้
งานนาน ดูจากตารางเปรียบเทียบของผู้ใช้น้ำบางหลังมีคนอยู่แต่มิเตอร์ไม่ขึ้น 
บางบ้านมีจำนวนผู้อาศัยเพียง 2 – 3 คน แต่มาตรวัดน้ำมีการเคลื่อนไหวสูง
ผิดปกติ สำหรับการจัดซื้อในครั้งนี้เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีปัญหาใน
บางบ้าน สำหรับการติดตั้งการขอใช้น้ำในแต่ละบ้านเจ้าของบ้านเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่าย การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำก็มาเขียนคำร้องทางกองคลัง รายละเอียด
ต่างๆผู้ที่ขอใช้น้ำบางครั้งก็จะซื้อมาตรวัดน้ำเอง มาตรฐานต่างๆให้กำหนดใน
การซื้อว่าให้เป็นยี่ห้อไหน บางยี่ห้อไม่มีมาตรฐานเพียงพอ และในการฝากเงิน
ให้กับฝ่ายประปาไปซื้อ ขอบคุณครับ 

 นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคักท่ี 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เคารพทุกท่าน ในส่วนของญัตติที่เข้ามาผมก็ได้ตรวจสอบแล้ว ส่วนของการ

จ่ายขาดเงินสะสมวัสดุไฟฟ้าทั้งสองโครงการถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
หรือไม่ ก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรม แต่ในส่วนของมาตรวัดน้ำอย่างที่ท่าน สท.ได้ตั้งประเด็นขึ้นมา
ในการจัดซื้อ ซื้อมาจำนวน 100 ชุด นำไปเปลี่ยนทั้ง 100 ชุดหรือไม่ การ
จ่ายขาดเงินสะสมต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ถ้าซื้อ 100 ชุด นำไป
เปลี่ยนแค่ 50 ชุด จะเกิดข้อสงสัยว่า 50 ชุดที่เหลือคุณนำไปทำอะไร แต่ถ้า
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ทางกองช่างแจ้งว่าซื้อมา 100 ชุดเพื่อนำไปเปลี่ยนเครื่องเก่าทั้ง 100 ชุด 
เท่ากับว่าเราซื้อมาล๊อตเดียวแล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าซื้อมา 100 ชุด
แล้วเปลี่ยนไม่หมดประเด็นอยู่ที่ว่าจำเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 100 ชุด
เลยหรือ แต่ในส่วนของไฟฟ้าทั้งสองโครงการผมมองว่าเปลี่ยนทั้งหมด ฝาก
ทางกองช่างและทีมผู ้บริหารด้วย เพราะว่าประเด็นอยู ่ที ่ว ่าเมื ่อสภาได้
เห็นชอบไปแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือไม่ ขอนำเรียนที่ประชุม 
ขอบคุณครับ 

นายประจิม ถั่วทอง  ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง คณะผู ้บริหาร ห ัวหน้าส ่วนราชการทุกท่าน ผมนายประจิม ถ ั ่วทอง 

ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจง กรณีมาตรวัดน้ำผมได้สำรวจการสูญเสียของ
น้ำเทศบาลตำบลคึกคักเยอะพอสมควร ส่วนของมาตรวัดน้ำที่เสียแล้วยังไม่
ทราบก็มีจำนวนมาก ประกอบกับโครงการที่กำลังดำเนินการจากบริเวณบิ้ว
แฟคตอรี่ ไปถึงซอยตาเชย มาตรวัดน้ำอยู่ที่ 363 ชุด จากการขยายตัวของ
ชุมชนมีเพิ่มเติมแน่นอน ส่วนที่แจ้งมาตรชำรุดก็มาก ทั้งส่วนที่ชำรุดจากการ
แจ้งและส่วนที่ชำรุดจากการสำรวจเพิ่มเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ำ เพ่ิม
รายได้ให้กับเทศบาลตำบลคึกคัก โครงการที่กำลังดำเนินการคือ 100 ชุดนี้
ผมคาดว่าไม่เกิน 2 เดือนก็ดำเนินการหมด  

   ในส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟ LED หลังจากที่สภา
เทศบาลตำบลคึกคักได้อนุมัติแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 
30 วัน เดือนมกราคม ดำเนินการประมาณ 30 วัน คาดว่าเดือนมีนาคมจะ
แล้วเสร็จ ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ บุญน้อย  ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.5 ญัตติเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก พิจารณาขออนุมัติจ ่ายขาดเงินสะสม จัดซื ้อมาตรวัดน้ำ 2 ชั ้น ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการคุณลักษณะเฉพาะที่
เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-บาท (เก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยบาทถ้วน) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
(ไม่มี) 

   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อมาตรวัด
น้ำ 2 ชั ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการ
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-
บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 

 นายธีระวุฒิ แสงสว่าง  ยกมือ 12 ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลคึกคัก มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 
2 ชั ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ ้ว จำนวน 100 ชุดตามรายการ
คุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลตำบลคึกคักกำหนด งบประมาณ 96 ,300.-
บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 
12 เสียง /ไม่อนุมัติ – เสียง/ งดออกเสียง – เสียง 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

         นายเสน่ห์ บุญน้อย     ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
 

นายสมชาย ชูเหล็ก   กราบเรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2  ส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลคึกคัก เขต 2 ในวาระอ่ืนๆผมมี 2 เรื่อง เรื่องแรกปัญหาทางเท้าบริเวณ
หมู่ที่ 7 ที่แขวงทางหลวง พื้นที่รับผิดชอบที่กำลังดำเนินการปูพื้นทางเท้า
เสร็จไปประมาณ 90% ถ้าทางเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านถามว่าจะตั้ง
วางสิ่งของบนทางเท้าได้หรือไม่ กราบเรียนไปทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
เทศกิจ ถ้าหากทำไม่ได้ก็น่าจะมีเทศบัญญัติออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการ 
ปรับ จับ ว่ากันไปตามระเบียบ แต่ถ้าทางเทศบาลตำบลคึกคักไม่สามารถ
รับผิดชอบในส่วนนี้ได้ ผมก็จะต้องแจ้งชาวบ้านไปว่าเทศบาลตำบลคึกคักไม่มี
ส่วนในการรับผิดชอบปัญหาจะได้ไม่ตามมา ผมเชื่อว่าปัญหาจะต้องมาเพราะ
ชาวบ้านจะขนโต๊ะไปวาง ม.6 ม.5 อาจจะตั้งจำพวกไก่ทอด ขนม แต่ ม.7  
จะเป็นพวกสินค้าของที่ระลึก ขายทัวร์ บางบ้านเอาพื้นที่ตรงนี้ให้กับคนนอก
พ้ืนที่ไปให้เช่า 

  ประเด็นที่สองเกี่ยวกับถนนที่ชำรุดทรุดโทรม จากการเกิดฝนตกน้ำ
ไหลหลาก ทำให้ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ผมได้เรียนกับท่านรองชาตรีไปสามถึง
สี่ครั้งครับ ปัญหาที่ซอยเนินทอง และซอยเขาวง ในซอยเนินทองมีผู้พิการนั่ง
วิลแชร์ และผู้สูงอายุประมาณเก้าสิบกว่าปี สองท่านนี้ต้องเดินทางออกไปหา
หมอบ่อยครั้ง ถนนไม่สามารถที่จะใช้รถเก๋งขับเข้าไปได้ จะต้องใช้รถโฟวิล 
หรือสามล้อ บางครั้งเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. โรงพยาบาลตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่จาก
จังหวัด สภากาชาด ไม่สามารถที่จะขับรถไปได้ เกิดจากถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ ไม่สามารถไปซ่อมแซมให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นได้เป็นเวลาเป็น
เดือนครับ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเคยไปฉีดวัคซีน ไม่สามารถท่ี
จะขับรถไปได้ ต้องนำสามล้อเพื่อมารับเจ้าหน้าที่เพื่อไปฉีดวัคซีน บางครั้งจะ
ไปหาหมอ หมอนัดทุกๆสัปดาห์ ผมก็โดนตำหนิมาตลอด แต่ผมก็แจ้งว่าจะมา
นำเรียนที่สภาเพ่ือให้ได้คำตอบที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายชาตรี หลีเจี้ย  กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ผมนายชาตรี หลีเจี้ย รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ขอชี้แจงนะครับ ใน

เรื่องของทางเท้า ส่วนหนึ่งจากการจัดทำโครงสร้างถนน สร้างทางเท้า มีการ
ประชุมร่วม ทั้งประชุมประจำเดือน และประชุมนอกรอบก็หลายครั้ง ส่วน
ใหญ่มีประมาณ 70 เรื่อง มีเรื่องร้องเรียนประมาณ 30 เรื่อง ซึ่งท่าน ผอ.
สนิท ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการร้องเรียน ซึ่งส่วน
หนึ่งจากการพูดคุย ที่จะสามารถช่วยเหลือได้ แต่ในส่วนของงบประมาณ
ต่างๆที่ลงตัว ไม่สามารถแก้ไข ต้องทำตามสเป็กงาน สำหรับทางเท้าส่วนหนึ่ง
ได้รับการแก้ไขในปี 2565  ซึ่งต้องมีการมอบหมายงานที่ทำไว้แล้ว ซึ่งท่าน 
สส.กันตวรรณได้ลงพื้นที่มาดู พาแขวงการทางมาดูเพื่อพูดคุยการแก้ไขต่างๆ
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ตามบรรทัดฐานของทางหลวงเพื่อแก้ไขต่อไป สำหรับการชี้แจงของ สท.
สมชายในเรื่องของการปรับเกลี่ยถนนหากเกิดอุทกภัยหรือฝนตกหนัก การทำ
โครงการผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าให้สมาชิกสภาช่วยกันสำรวจเพื่อจะได้แจ้งให้
ทราบในแต่ละซอยในช่วงที่มีการเกิดอุทกภัยตามคำสั่งของจังหวัดหรือว่า
อำเภอ แต่พอทำไปแล้วก็มีการตกหล่น สมาชิกก็ไม่ได้แจ้งเข้ามาผมก็คิดว่าไม่
มีอะไรในช่วงนั้น ยอมรับผิด ซึ่งรายละเอียดผมก็เข้าไปดูหลายครั้งแล้ว และก็
ได้พูดคุยกับผู้รับเหมาที่จะทำในเรื่องนี้ ลักษณะงานเราได้ทำไปแล้วอยู่ในช่วง
ของการประกาศ 90 วัน ได้ประกอบการเบิกจ่ายแล้ว รายละเอียดต่างๆ ผม
ได้พูดกับผู ้อำนวยการกองช่างว่าลักษณะงานที ่จะทำหลังจาก 90 วัน 
หลังจากเกิดอุทกภัยและฝนตกหนักนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนในการใช้เงิน 
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการซื้อวัสดุ ผมรับปากในการประสานงานให้ขอเวลา
ในการประสานงานไม่เกิน 3 วัน ขอบคุณครับ 

  สำหรับในเรื่องของทางเท้าหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ก็ดูแลในส่วน
ของกฎหมายอยู่ ในการประชุมเบื้องต้นจะผลักมาให้เทศบาล ผมก็แจ้งไปแล้ว
ว่าอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของเรา เราไม่มี แต่ถ้ามีการทำสัญญามี
การมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ความรับผิดชอบโดยตรงจะอยู่ที่แขวง
การทาง จะมีการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งว่าจะมีแนวทางอย่างไร ขอบคุณ
ครับ 

นายสิริธร บัวแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมขอเสริมจากของรองชาตรี หลีเจี้ย  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ในฐานะที ่ผมรับผิดชอบดูแลสำนักปลัดเทศบาล ผมได้ลงไปพูดคุยกับ

ผู้ประกอบการที่ตั้งขายของ โดยเฉพาะ 7-11 บางหลาโอน มีร้านขายผลไม้ 
ลูกชิ้น รถสามล้อ ผมจึงถามเค้าว่าเมื่อส่งมอบพื้นที่ถนนสี่เลนให้กับแขวงการ
ทางเรียบร้อยแล้วจะมีการตีเส้นให้รถจอดเป็นแนวขนานหรือแนวเฉียง 
ตรงไหนที่เป็นขาวแดงก็จะตีด้วย เช่น เทศบาลตำบลลำแก่นที่สามแยกไฟแดง 
ปั๊ม ปตท.ลำแก่น เมื่อแขวงการทางดำเนินการเสร็จแล้วส่งมอบพื้นที่ อาจจะ
ต้องทำเป็นเทศบัญญัติออกมาหรือใช้ พรบ.ดูแลรักษาความสะอาดของ
บ้านเมือง ที่เราใช้กันอยู่ในซอยบางเนียง ในซอยบางเนียงเราใช้เทศกิจในการ
ตักเตือน จะเปรียบเทียบปรับเลยก็ไม่ได้ เรียนในท่านสท.สมชายทราบว่า ใน
อนาคตจะดูตรงนี้อีกครั้ง ให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก ช่วย
อธิบายอีกครั้งครับ 

นายสามารถ  ภักดีรัตน์   เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสามารถ  ภักดีรัตน์ หัวหน้า

สำนักปลัดเทศบาลขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามของทิศ
ทางการจัดการการจำหน่ายสินค้า ทางเท้า ผมอยากให้ที ่ประชุมแห่งนี ้ได้
เล็งเห็นในการพัฒนากำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมือง คิดร่วมกัน วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิด การแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดคือการป้องกัน การคาดการณ์ การวางแนวทางไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งถือว่า
เป็นโอกาสอันดีในพื้นที่ตำบลคึกคัก ทั้งถนนและไหล่ทางซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง
มานานหลายสิบปี ผมก็มีโอกาสได้แก้ปัญหา กำหนดมาตรการต่างๆที่จะจัด
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ระเบียบการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะบางหลาโอน ซึ่งจะเป็นชุมชนหลักๆ แต่
ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีท่ีได้จัดระเบียบกันใหม่ ตามท่ีท่านรองสิริธร ได้ให้วิสัยทัศน์ 
แนวทางท่ีจะจัดระเบียบให้ข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว หลังจากนี้เมื่อมีการก่อสร้าง
ทางถนนเพชรเกษม และไหล่ทาง ฟุตบาททั้งหมดเรียบร้อย ส่งมอบให้กับ
แขวงการทาง ซึ่งก็อยู่ในอำนาจของแขวงการทาง อำนาจของถนนและแขวง
การทางเป็นของแขวงการทางการใช้และการบังคับใช้ก็จะเป็นส่วนของตำรวจ 
จราจร ในส่วนของเทศบาลก็จะมีอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่ง คือในส่วนของพรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และพรบ.ว่าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ซึ่งจะดูแลในเรื่องของความสะอาด ในส่วนที่จะมาจัดระเบียบการ
จำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณฟุตบาท เมื่อแขวงการทางได้รับมอบต่างๆ 
ถ้าเทศบาลมีหน้าที่ที ่จะออกระเบียบ เราก็จะทำหนังสือขออนุญาตไปทาง
แขวงการทางเพื่อจะเข้ามาดูแลบริเวณฟุตบาท ถ้าจะมีการกำหนดให้มีการ
จำหน่ายสินค้าหรือบริการ เทศบาลก็สามารถที่จะออกเทศบัญญัติโดยอาศัย
อำนาจตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และพรบ.ว่าด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง เรียกว่าเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ สามารถที่จะจัดบนฟุตบาทได้โดยขออนุญาต 1.แขวงการทาง 2.
ถ้าลงมาตรงไหล่ทางด้วยก็ขออนุญาตเจ้าพนักงานจราจร คือ ตำรวจ ซึ่งตอน
ที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ขนอมก็ได้ออกเทศบัญญัติตัวนี้ กำหนดเรื่องของขนาด
ที่จะวาง เช่น ฟุตบาทยาวอยู่ 2 เมตร จัดแค่ 1 เมตร อีก 1 เมตรให้ประชาชน
เดิน หรือบริเวณไหล่ทางก็สามารถที่จะจัดการได้  กำหนดเป็นโซนว่าส่วนนี้
จะเป็นที่จอดรถ ขออนุญาตเจ้าพนักงานจราจร แต่ละโซนมีความกว้างความ
ยาวเท่าไหร่ ให้มายื่นขออนุญาตจากเทศบาลและมีการเก็บค่าธรรมเนียม มี
การข้ึนทะเบียน ออกใบอนุญาตปีต่อปี แต่ถ้าจะไม่ให้มีการขายเลยก็จะเข้าใน
ส่วนของ พรบ.รักษาความสะอาดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง โดยมีงานของเทศกิจ ผมก็ได้คิดวางแนวทางไว้แล้วนะครับ 
หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างถนนเสร็จก็อาจจะต้องมีป้ายเตือนประชาสัมพันธ์
ในเรื่องของการวางจำหน่าย ผมก็ได้ผ่านไปตรงบริเวณบางหลาโอนที่เห็นอยู่ก็
จะมีมอเตอร์ไซค์เช่าอยู่บนฟุตบาท ทั้งฟุตบาทและไหล่ทางก็ต้องออกระเบียบ
ในเรื่องของการจัดระเบียบ อาจจะต้องมีชุดเคลื่อนที่เร็วต้องประสานงานของ
ทั้งเทศกิจ ฝ่ายปกครองก็คือของอำเภอ ตำรวจสภ.เขาหลัก ประชาสัมพันธ์
เรื่องของการจำหน่ายสินค้าหรือวางสินค้าบนไหล่ทางหรือแม้กระทั่งการจอด
รถ จะเห็นอย่างที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าจะทำป้ายจุดจอดรถโดยจอดเป็น
แนวขนานกับถนน เพื่อจัดระเบียบในส่วนของโซนย่านยาวระหว่างโซนหน้า
อำเภอ  ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น มีแนวคิดจะตั้งหน่วยเคลื่นที่เร็วของ
งานเทศกิจทั้งจับกุม ปราบปราม แนะนำ ในส่วนรายละเอียดก็ต้องหารือกับ
ท่านสมาชิกและผู้บริหารเพื่อจะวางแนวทางต่อไป ขอบคุณครับ 

นายเลอโดม หันหวล    ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเลอโดม  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 หันหวล เสนอว่าไม่ให้อะลุ่มอล่วยให้ขายของทางเท้า เพราะว่าเขาหลักถือ

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สงบที่สุด รองลงมาจากภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
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อยากจะมาเจอความสงบ ไม่ได้อยากมาเจอตลาดบนทางเท้า ฝากฝ่ายบริหาร
ไม่ให้เกิดการขายของบนทางเท้าด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง    เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้า 
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสวัสดิ์ ต ันเก ่ง นายกเทศมนตร ีตำบลค ึกคัก 

พร้อมด้วยรองนายกและทีมบริหาร  ในส่วนนี้ผมก็เคยไปเดินที่บางเนียง เขา
หลักหลายครั้ง ขอร้องว่าเป็นทางเท้า ทางเดินของประชาชน ให้ขยับขยายกัน
ออก ช่วงนี้แขวงการทางก็ส่งมอบถนนเพชรเกษมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะสร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม 
เมื่อสร้างเสร็จผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะมอบให้กับแขวงการทาง เมื่อมอบให้
แขวงการทางแล้วถึงจะมาจัดการเรื ่องพรบ.สาธารณสุข พศ.2535 หรือ 
พรบ.รักษาความสะอาด จะตั้งเทศบัญญัติไปควบคุมดูแลได้ จะทำอย่างไร
เดี๋ยวค่อยนำมาปรึกษาทางสมาชิกสภา จะไม่ให้ขายเลยหรือว่าจะวางแผน
ขายตรงไหน ซึ่งผมจะให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคึกคักไปสำรวจอีก
ครั้ง ที่ผมคิดไว้ว่าจะทำถนนคนเดินคือถนนซอยเอกศิลป์ ตันสกุล เพราะถนน
กว้างตั้ง 15 เมตร ให้เป็นถนนคนเดินสัก 5 เมตร 10 เมตร รถจะได้วิ่งสวน
ไปมาได้และเดินได้สะดวก เนื่องจากขณะนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ประกาศ
ไปสองครั้งแล้วไม่มีผู้รับเหมา เหล็กข้ึนราคาบ้าง ทำแล้วผู้รับเหมาขาดทุนบ้าง 
ต้องประมาณการใหม่ ขณะนี้ผู้อำนวยการกองช่างก็กำลังดำเนินการอยู ่ให้
เสร็จโดยเร็ว เพราะว่าต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนเดือนกันยายน  

  ในส่วนของซอยเนินทองผมได้ปรึกษารองชาตรีแล้ว จะไปทำให้ก่อน
ประมาณ 1- 2 วันก็คงจะแล้วเสร็จ ต้องขอขอบคุณสท.สมชายที่มาบอก
กล่าว ให้ประชาชนได้เดินทางได้สะดวก ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายสิริธร บัวแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่องแรกเรื่องถนนหรือฟุตบาท ผมคิด 
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ไว้ในอนาคต ประชาชนตั้งแผงลอย อีกเรื่องความไม่สวยงามของบ้านเมือง 

เรื่องของถังขยะ เมื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับแขวงการทาง จะเป็นฟุตบาทที่มีถัง
ขยะตั้งอยู่หน้าบ้านของประชาชน เมื่อขับรถผ่านก็จะเห็นเป็นปัญหาของฝา่ย
บริหารในอนาคตจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้ถังขยะตั้งอยู่บนถนน ผมได้คิดวิธี
ไว้ซึ่งได้ทำที่ซอยบางเนียงมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่ แต่จาก
การที่ทำก็ได้รับการยอมรับที่ดี ทีมบริหารอยากจะทำไม่ให้มีถังขยะ อาจจะมี
การนัดหมายเป็นเวลา  

  เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการทำถนนสี่เลนที่
ใกล้จะเสร็จประมาณเดือนเมษายนจะมีการส่งมอบพื้นที่สมบูรณ์ ประเด็นคือ
อย่างที่ท่าน สท.บุณยานุช ได้บอกว่าทำไมไฟฟ้าถึงแค่ สภ.เขาหลัก ยาวไป
จนถึงบางเนียงจะไม่มีไฟเลย จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับแขวงการทางถ้า
เงินเหลือก็จะดำเนินการให้ ทางผู้บริหารจะติดตามให้นะครับ และเรื่องน้ำ
ท่วมซึ่งผมได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว ซึ่งหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีฝน
ตกมาเลย 

  เรื่องที่สาม เป็นที่ทราบดีในเรื่องของโควิด ผมได้ลงพื้นที่กับ รพ.สต.
คึกคัก จากการที่เราเจอผู้ป่วยโควิดจะมีการรักษาที่บ้านด้วย ATK จะมีการ
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พูดคุยว่าจะรักษาที่บ้าน หรือจะไป CI แต่ก็จะดูสภาพแวดล้อมหลายๆอย่าง
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คือย่างไรก็ต้องพาไป ตอนนี้ก็เจอ
ปัญหากับโอไมครอนที่เข้ามาจนรัฐบาลต้องประกาศหยุดนักท่องเที่ยวไว้ที่ 
90,000 คน ของแซนบ๊อก ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพัก
ค่อนข้างจะเยอะ นักท่องเที่ยวที่เราเจอคือเข้ามาอยู่ในโรงแรมแล้วแล้วมีการ
แจ้งตามมาว่าเป็นโควิด แต่ยังไม่ใช่โอไมครอน เพราะผลแลปของโอไมครอน
ต้องใช้เวลา 7 – 8 วันถึงจะทราบ แต่ถ้าเป็นเดลต้าใช้เวลาประมาณ 1 – 2 
วันก็จะรู้ แจ้งให้ทุกคนทราบว่าเขาหลักยังไม่มีเข้ามา โอไมครอนก ็ ไม ่ ได้น่า
กลัวเหมือนเดลต้าแต่แพร่กระจายเร็ว ไม่แสดงอาการ ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาประมาณ 70% ทางโรงแรมก่อนที่แขกจะเข้าพักก็จะมีการตรวจโควิด
พนักงาน ขอบคุณครับ 

นายสมชาย ชูเหล็ก   กราบเรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2  ส่วนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลคึกคัก เขต 2 ที่ท่านรองสิริธรได้กล่าวเกี่ยวกับถังขยะ ผมได้เสนอในที่
ประชุมซึ่งมีชาวบ้านมาประมาณเกือบหนึ่งร้อยคน ผมจะทำหมู่ที ่ 7 เป็น
หมู่บ้านที่ปลอดถังขยะ จะเป็นหมู่บ้านแบบอย่าง ถังขยะจะวางไว้เป็นจุด 
เหมือนกับที่หาดใหญ่ที่ไปดูงานกับท่าน สท.นพพร ชนะภัย ซึ่งผมต้องมาคุย
กับเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บขยะว่าถ้ารถขยะไปเก็บประมาณสี่ทุ่ม สามทุ่มครึ่งต้อง
ให้ประชาชนนำถังขยะมาวางไว้หน้าบ้าน ช่วงเช้านำถังขยะมาเก็บไว้ในบ้าน
ให้เป็นระเบียบ หมู่บ้านจะปลอดถังขยะและสะอาดตา ผมได้คุยกับประชาชน
หมู่ที่ 7 แล้ว ขอบคุณครับ 

นายเลอโดม หันหวล    ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเลอโดม  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 หันหวล ขอฝากเรื่องสายชายหาดบางเนียง ก่อนถึงสี่แยกทางวันเวย์ จาก

ชายหาดมาทางวันเวย์ ทางสวนเลนเพราะว่าจบที่สี่เลนจะตรงไปไม่ได้ ขอฝาก
ฝ่ายบริหารเพิ่มป้ายตรงไป เพราะจุดตรงนั้นมีป้ายให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ทาง
ซ้ายมือจะมีรถจอดอยู่ทางฟุตบาทตลอดสาย อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกี ่ยวกับ
นักท่องเที่ยว ขอบคุณครับ 

    นายนพดล นพฤทธิ์  ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพดล นพฤทธิ์  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ เทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ เรื่องสี่แยกบางเนียงผมคิดว่าน่าจะทาสีดีกว่า 

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงไป ป้ายมองไม่เห็นนะครับ  
    นายนพพร ชนะภัย  ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ เทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๑ มีเรื ่องสอบถามไปยังฝ่ายบริหารเรื ่องแรกคือ 

สอบถามเรื่องเครื่องจักรอบจ. ไม่ทราบว่าจะได้ทำหรือไม่ ทางประชาชน
สอบถามมานะครับ 

  เรื่องที่สอง ถ้ามีงบประมาณเพียงพอขอฝากเรื่องซ่อมแซมป้ายตรง
ทางเข้าเทศบาลเพราะชำรุดทรุดโทรมดูไม่สวยงาม เทศบาลตำบลคึกคักเป็น
เมืองท่องเทีย่ว  

  เรื่องที่สาม คือปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง บริเวณทางเข้าเทศบาล 
ขอบคุณครับ 



๒๐ 

 

    นายสมญา นพฤทธิ์  ขออนุญาตครับ อยากจะสอบถามครับ เมื่อมีการมอบถนนสายใหญ่ 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ ระเบียบการจอดรถ บริเวณบางหลาโอน จะเป็นการจอดขนานหรือจอดเฉียง  
 ถ้าในความเห็นของผมผมคิดว่าจอดเฉียงจะดีกว่าครับขอบคุณครับ 

นายเลอโดม หันหวล    ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเลอโดม  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2 หันหวล ฝากประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยเรือแพของหมู่ที่ 3 จัดขึ้นที่หน้าหาด

คึกคัก บริเวณโรงแรมออคิดรีสอร์ท เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 1 
มกราคม 2565 ขอบคุณครับ 

นายชาตรี หลีเจี้ย  ขออนุญาตท่านประธานเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวันพุธนี้จะมีพิธีใน  
รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก การมอบเรื่องของการขุดลอกคลอง เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวเรือ โดยการ

ดำเนินการของกรมเจ้าท่า ซึ่งรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ แผนงาน
ทั้งหมดประมาณ 50% ภาค 6 อันดามันได้มีการคัดเลือกโครงการซึ่งเป็น
โครงการดีเด่นของภาคใต้ ลักษณะการถ่ายภาพก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติ
ก่อให้มีการซัดของคลื่นทำให้เกิดเป็นรูปหัวใจ บริเวณหัวแหลม ภาพทางโดม
ถ่ายออกมาแล้วสวยงาม ซึ่งถ้าพรุ่งนี้สมาชิกท่านใดมีเวลา พิธีเปิดประมาณ 
11.00 น. ท่าน สส.กัณตวรรณจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีปลัดอาวุโส
เป็นตัวแทนนายอำเภอ ท่านนายกอบจ. และเรียนเชิญท่านนายกด้วย สมาชิก
ท่านใดสะดวกก็สามารถไปร่วมงานได้ ขอบคุณครับ 

นายสมญา นพฤทธิ์  ขออนุญาตครับ ผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต ๒ คึกคัก เขต ๒ เพ่ิมเติมจากสท.เลอโดม ชาวบ้านถ้าจะไปร่วมงานให้นำข้าวห่อ 

ไปกันเองนะครับ พระจะมีข้าวกล่องให้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  ในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนออื่นๆ ในระเบียบวาระที่  6 ขอปิดการ

ประชุมครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
     
เลิกประชุม เวลา 11.30   น.  
 

 
            ผู้จดรายงานการประชุม 

                        (นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี) 
                                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 

                               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
                                                        (นายธีระวฒุิ  แสงสว่าง) 
                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
                                                       
 



๒๑ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   

ประธานกรรมการ                    
                                    (นายนพดล  นพฤทธิ์)      

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2   
 

 

  

    กรรมการ 
                (นางสาวบุณยานุช  ทองลิ่ม)    

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1   
 

 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 (นายสกลศักดิ์ ทองเหลือง) 

                                              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1 

 

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที ่1 ประจำปี 
2564 เมื่อครั้งประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก                  

สมัย   สมัยที่   ครั้งที ่    เมื่อวันที่                
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก 
 
 
                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายเสน่ห์    บุญน้อย) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก  

 วันที่        เดือน                    พ.ศ. 2565   


